
Sorp í Hafnarfirði

• Það er búið að halda utan um allt magn og kostnað frá því 2006
• Tölur frá húsasorpi, grenndargámum og blátunnu



Sorpmagn 2014 – grá og blátunna
  

- grátunna 340t/mán  --- meðaltal frá 2006 er um 385t/mán
- blátunna 97t/mán 
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Heildarmagn sorps á ári 
 - til apríl 2015
  - 4.600t/ári að meðaltali í grátunnu
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Heildarkostnaður sorphirðu á ári (m/vsk) 
- sorphirða og móttökugjöld 
 - til apríl 2015
  -   2010 breyttum við fyrirkomulagi með greiðlsum á móttökugjöldunum, beint til SORPU í stað þess að fara í gegnum verktakan
  -   2013 er blátunna tekin upp og efninu keyrt í Gufunes í stað Álfsnes
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Kostnaður á kg – blátunna tekin með 2013
 - til apríl 2015
 - Eyðingargjöld á hafa farið frá 7kr uppí tæplega 20kr/kg
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Heildarmagn sorps og pappa 
 -3 mánuðir síðasliðin 4 ár bornir saman 
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Samantekt og helstu niðurstöður

• Sorpmagn (grátunnuefni) hrundi niður um 10% eftir 2008 og hefur vaxið um 1% á ári eftir það. 

• Kostnaður hefur aukist árlega, það skýrist að hluta til af auknum kostnaði við eyðingu og 
vísitölutryggðum samningum við hirðingu.

• Haustið 2013 var tekin upp flokkun í bláttunnu. Samhliða því hefur magn pappa í grenndargámum 
minnkað stórlega.

• Hlutfall blátunnuefnis var áætlað um 1/3 af innihaldi grátunnu fyrir upptöku blátunnunnar. Í fljótu 
bragði virðumst við vera ná um 75% af því magni í blátunnuna.

• Blátunnuverkefnið er að skila tilsettu marki
• Að ná pappanum úr grátunnunni
• Að lækka móttökugjöld


